

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) จัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย



เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี “วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ความสามัคคีของคนในชาติ ณ หน้าอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดงานแสดงมุทิตาจิต ปี 2564

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์ ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “เกษียณยุคโควิด ท่างนิดแบบห่วงใย ใส่ใจด้วยรักและผูกพัน” ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานพร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถแต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับคณะฯ

มุทิตาจิตคณาจารย์
เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เกษียณยุคโควิด ท่างนิดแบบห่วงใย ใส่ใจด้วยรักและผูกพัน



ในการนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับพิธีในช่วงเช้าได้มีพิธีไหว้สักการะศาลพระภูมิชัยมงคล ต่อด้วยพิธีบวงสรวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำหรับบรรยากาศภายในงานนั้นมีการจัดฉายวิดีโอทัศน์เรื่องราวความประทับใจของผู้บริหาร หน่วยงานและเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะศิลปศาสตร์ 3 ท่าน และ 1 ท่าน ลาออกจากราชการก่อนกำหนดตั้งรายนามต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพณี ฤทธิกุลสิทธิชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์
3. อาจารย์ ดร.สุนันทา ชูตินันท์
4. อาจารย์ปัทมา ผุดผ่อง



สาขาวิชาการท่องเที่ยวจัด สัมมนาทางวิชาการ "ตี๋มด้าเสน่ห์...อันดามัน...สมนามไข่มุกทะเลไทย"



เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ตี๋มด้าเสน่ห์...อันดามัน...สมนามไข่มุกทะเลไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวทะเลใต้ สุดประทับใจจากนักแสดงชื่อดัง คุณเก็ยก วัทธิกร เพิ่มทรัพย์ศิริคุณ นักแสดงละครทีวี จากช่อง 3 กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา MICE (การจัดการนิทรรศการและการแสดงอีเว้นท์) สอนโดยอาจารย์พัศยศ เพชรรวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำรายวิชาดังกล่าวสำหรับ คุณวัทธิกร เพิ่มทรัพย์ศิริคุณ เข้าสู่วงการแสดงจากการเข้าประกวดรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว และได้รับการคัดเลือกเป็นดาราสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีผลงานการแสดงเป็นที่รู้จักในหลากหลายบทบาท นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนใจด้านการท่องเที่ยว มีความหลงใหลในท่องเที่ยวทะเลไทย และการดำน้ำ จนมีผลงานเป็นที่รู้จัก ในเพจ Kiakk และ Zigzag Go! ซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก

สาขาวิชาการโรงแรม จัดสัมมนาวิชาการด้านธุรกิจโรงแรมในสถานการณ์โควิด-19



เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมามี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ธุรกิจโรงแรมกับความปกติใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในมาตรการรองรับนักศึกษาการโรงแรมในวิกฤตโควิด - 19 : The next new normal of hotel business in the situation of covid-19 epidemic” ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการโรงแรม สอนโดย อาจารย์พัลลพ หามะลิ สำหรับการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสองท่าน ได้แก่ คุณทัศนัย พัฒนโกศัย ผู้ช่วยประธานกรรมการโรงแรมและรีสอร์ท ในเครือโรงแรมเซ็นทารา และ คุณสงกรานต์ รามณี ตำแหน่งงาน HR & TALENT DEVELOPMENT MANAGER STAYBRIDGE SUITES BANGKOK THONGLOR HOTEL



โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การ ดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ดร.ณัฐพรพล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ สัมมนาออนไลน์ “ห้องเที่ยวชุมชนสู่การปรับตัวและแนวโน้มหลังสถานการณ์ COVID-19” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยทีมผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลท่าราบ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดี มทร.พระนคร ได้จัดสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวขึ้นภายใต้การดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2564 ภายใต้หัวข้อ: ห้องเที่ยวชุมชนสู่การปรับตัวและแนวโน้มหลังสถานการณ์ COVID-19 การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ 3 หัวข้อดังนี้



วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.สันติธร ภูริภักดี และ ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.พระนคร ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในหัวข้อ การปรับตัวและฟื้นฟูท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด 19 : เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน



วันที่ 26 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจาก คุณวิรัชชัย ทิชนพงษ์ และ ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ บรรยายใน หัวข้อ แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด 19 : เรื่องเล่าจากหลวงพระบาง ถึง เพชรบุรี



วันที่ 27 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านการเล่าเรื่อง (Story telling) ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป่าหมายเพื่อต้องการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน

